

ชื่อเรื่อง	โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์(Opioids)ในการบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งในสถานพยาบาลทั่วประเทศ
ผู้แต่ง	นางสาวนิภารัตน์ สวัสดิ์จิ
ปีที่เผยแพร่	2553
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหน้าที่จำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศภายใต้การตรวจสอบและควบคุมการขายให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เป็นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดที่รุนแรง เช่น การปวดจากโรคมะเร็งสถานพยาบาลต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมียากลุ่มนี้ไว้ใช้ให้เพียงพอในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย อีกทั้งยังต้องมีแพทย์ผู้ชำนาญสั่งจ่ายยากดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์ในการบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้ทราบปัจจัย / อุปสรรค ที่ขัดขวางการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานปรับปรุงข้อกำหนดในการจำหน่ายยา และอื่นๆ นำไปสู่การเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้ตามความเหมาะสมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทำการศึกษาจากข้อมูลสถานพยาบาลทั่วประเทศที่ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด) โดยส่งแบบสอบถามให้สถานพยาบาลทางไปรษณีย์และมีการติดตามการตอบกลับทางโทรศัพท์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 875 แห่ง จากจำนวนสถานพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,275 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 68 ที่มีการตอบกลับของข้อมูล ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์ในการรักษาอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งของสถานพยาบาลที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์ Multivariable analysis และมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p\text{-value} < 0.05$ ) พบปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์ 3 ปัจจัยแรก ได้แก่ การขาดแคลนยากกลุ่มโอปิออยด์ของสถานพยาบาล / การที่ อย. มีการกำหนดปริมาณการครอบครองยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ (ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา 60) / และความยุ่งยากในการส่งเอกสารของสถานพยาบาล อื่น ๆ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้สถานพยาบาลประสบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงยากกลุ่มโอปิออยด์ในการรักษาอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานปรับปรุงข้อกำหนดในการจำหน่ายยาและเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น